

# “ความหลากหลายในการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก” โดย คุณรัชฎิยา อิศระชัยกุล ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เฟซบุ๊ก ประเทศไทย



ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

“ความหลากหลายในการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก”

โดย คุณรัชฎิยา อิศระชัยกุล ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เฟซบุ๊ก ประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ เอ็กซิซิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ขอเรียนเชิญนักการตลาดและท่านผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ความหลากหลายในการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก” โดย คุณรัชฎิยา อิศระชัยกุล ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ภายในงาน Business Marketing Expo 2016 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ เวทีฟอรัม Business Marketing Expo 2016 ระหว่าง 11.00 น. – 12.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เพราะ SME ทุกรายล้วนเผชิญความท้าทายด้านการตลาดที่ต่างกันไป บ้างกำลังสร้างแบรนด์ บ้างอยู่ในช่วงเน้นเพิ่มยอดขายออนไลน์ บ้างมีหน้าร้านก็ต้องการให้คนแวะเวียนมาเพิ่ม โจทย์ที่ไม่เหมือนกันย่อมต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันไป

ข่าวดีคือเฟซบุ๊กมีคำตอบที่ใช่ให้กับทุกโจทย์ มาเรียนรู้แนวทางการตลาดผ่านเฟซบุ๊กที่หลากหลาย เพื่อเลือกเอาทางที่ใช่ ไปใช้กับธุรกิจของคุณ

วิทยากร :

คุณจิน รัชฎิยา อิศระชัยกุล ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เฟซบุ๊ก ประเทศไทย

คุณจิน เป็นนักการตลาดดิจิทัล ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ โดยเริ่มเข้าสู่สายงานนี้กับบริษัทไอทีชั้นนำที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เก็บประสบการณ์ด้าน การจัดการร้านค้าอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มความคุ้มค่าในการทำการตลาดออนไลน์

จากนั้นได้ร่วมงานกับมีเดียเอเจนซีไทยซึ่งเน้นให้บริการสื่อดิจิทัลสำหรับ SME เป็นเวลาหลายปี บริหารทีมขาย และ ทีมนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับบริษัทไทยในหลากหลายธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นเทรนเนอร์สร้างบุคลากรด้านการตลาดออนไลน์ฝีมือดีจำนวนมาก และเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้แก่สถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันคุณจินได้ร่วมงานกับ Facebook ประจำสำนักงานสิงคโปร์ บริหารทีมขายและพัฒนาตลาดผู้ลงโฆษณาในประเทศไทย

นอกจากนี้งาน Business Marketing Expo 2016 ยังมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกในประเทศไทยที่ได้รวบรวมช่องทางทางการตลาดตลอดไปจนถึงสื่อทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นนักการตลาดในทุกๆ ระดับได้มาพบปะพูดคุยถึงเทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางการตลาดเหล่านี้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์สูงสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมงานได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ที่ [www.bmxasia.com](http://www.bmxasia.com) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-703-1991 หรืออีเมลล์ [info@grandex.co.th](mailto:info@grandex.co.th)